

อินเดีย

รัฐมนตรีอาหารเผย อินเดียจะดำเนินนโยบายส่งออกน้ำตาลปัจจุบันต่อไป ซึ่งจัดสรรโควตาส่งออกให้โรงงานโดยใช้ผลผลิตน้ำตาลย้อนหลัง 3 ปี มีการเก็งกันว่า กระทรวงอาหารอาจเปลี่ยนไปใช้ลักษณะมาก่อนได้ก่อน และยุติวิธีปฏิบัติที่อนุญาตให้โรงงานขายโควตาส่งออกของตนให้กับผู้อื่น

อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีอาหาร ทั้งโรงงานที่ส่งออกน้ำตาลของตนและโรงงานที่ต้องการส่งออกน้ำตาลจากผู้อื่น จะต้องยื่นคำขอส่งออกภายใน 30 วัน จากใบยื่นคำขอ ก่อนหน้านี้ โรงงานที่ส่งออกน้ำตาลจากผู้อื่นจะมีเวลา 45 วัน

ก่อนหน้านี้ บริษัท Dwarikesh Sugar ในรัฐอุตระประเทศได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้คงระบบโควตาส่งออกน้ำตาลที่มีอยู่ บริษัท Dwarikesh กล่าวว่า นโยบายที่มีอยู่ให้ความมั่นใจในผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับทั้งอุตสาหกรรม และหากเปลี่ยนเป็นลักษณะมาก่อนได้ก่อน จะก่อให้เกิดการขาดทุนมากมาย และยิ่งซ้ำเติมปัญหาของโรงงานในรัฐพิหาร, รัฐอุตระประเทศ, รัฐปัญจาบ และรัฐหระยะณะ ทำให้ยิ่งจ่ายหนี้ค่าอ้อยได้ยากขึ้น

เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 ราคาน้ำตาลในตลาดทันทีไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าอุปสงค์จากผู้ผลิตเครื่องดื่มและไอศกรีมจะดีขึ้น ราคาน้ำตาลในเมือง Kolhapur ส่วนใหญ่ อยู่ที่ 2,778 รูปี/100 กก. (1,722 บาท) แต่ราคาน้ำตาลล่วงหน้าเดือน พ.ค. ใน NCDEX ปิดสูงขึ้น 0.17% เป็น 2,826 รูปี/100 กก. (55.75 เหรียญสหรัฐฯ) (1,752 บาท)

อินโดนีเซีย

กระทรวงเกษตร อินเดียกระตุ้นให้บริษัท PT PPI ของอินโดนีเซียนำเข้าน้ำตาลทรายดิบ 240,000 ตัน ภายในเดือนพฤษภาคม ก่อนฤดูการหีบจะเริ่ม ผู้อำนวยการกล่าวว่า การนำเข้าน้ำตามในประเทศหลังเดือนมีนาคม เพื่อสามารถรีไฟน์ได้ในเวลา และหากมาถึงปลายเดือน เขากังวลว่า สต็อกน้ำตาลสำหรับเดือนหน้าจะไม่เพียงพอ หากเลื่อนออกไปบริษัท PT PPI จะต้องรับผิดชอบเพราะตกลงไว้แล้ว

ปากีสถาน

กลุ่มอุตสาหกรรมในปากีสถานแสดงปฏิกิริยาต่อต้านการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และเตือนว่าจะเป็นตัวทำให้ราคาข้าว เมล็ดถั่ว น้ำตาล พลังงานไฟฟ้า น้ำชา นม น้ำมันเนย สบู่ และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นปรับราคาสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ ประธานสภาการค้าและ

อุตสาหกรรมในการวิจัยกล่าวว่า กำลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการที่ราคาน้ำมันและก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นั้น จะเป็นตัวขัดขวางให้ภาคธุรกิจทั้งหมดต้องหยุดชะงัก และกล่าวว่า เป็นความหายนะทั้งภาค ประชาชนและธุรกิจ

ยูเครน

ประธาน Ukstsukor รายงานว่า นับเป็นครั้งแรกจากในรอบหลายฤดูการผลิตที่ผ่านมา ที่ยูเครนสามารถบริหารจัดการน้ำตาลในประเทศโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้า ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 ไม่มีแม้แต่นับเดียวจาก 267,800 ตัน ของโควตาน้ำตาลทรายดิบที่นำเข้า ซึ่งราคาน้ำตาลอยู่ในระดับต่ำ เป็นประวัติการณ์ ถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะมองราคาขายปลีกจาก 6 UHA/กก. เป็น 7.0-7.5 UHA/กก. ในเดือนที่จะถึงนี้ตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น ปริมาณส่วนเกินน้ำตาล ฤดูการผลิตนี้กำหนดไว้ที่ 400,000 ตัน และการส่งออกไม่ใช่เรื่องยาก สตีลก็ยังไม่น่าจะหมด

&&&&&&&&&&&